

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗  
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข	ประธานสภาเทศบาลฯ	ภัทรร สิ้นแสนสุข	
๒	นางอรชร ศรีบุบผา	รองประธานสภาเทศบาลฯ	อรชร ศรีบุบผา	
๓	นางสร้อยฟ้า มหาศาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สร้อยฟ้า มหาศาล	
๔	นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	เดชทวีชัย พรหมพินิจ	
๕	นายสันติสุข อุดจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สันติสุข อุดจันทิก	
๖	นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมศักดิ์ ญาติปราโมทย์	
๗	นางชวนชม มั่งจิตร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ชวนชม มั่งจิตร	
๘	นางวรรณมา ทำสวน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	วรรณมา ทำสวน	
๙	นายวิรัตน์ มะปรารงค์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	วิรัตน์ มะปรารงค์	
๑๐	นางสุรภา บุญชูรอด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สุรภา บุญชูรอด	
๑๑	นายหอย จงกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	หอย จงกลาง	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคมศักดิ์ ทศพร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑		

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล	นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี	สมเกียรติ พยัคฆ์กุล	
๒	นางสาวรังสีณี พงษ์สุวรรณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหมูสี	รังสีณี พงษ์สุวรรณ	
๓	นายยุทธการ สังข์กลม	รองนายกเทศมนตรีตำบลหมูสี	ยุทธการ สังข์กลม	
๔	นายพงศ์พิพัฒน์ บุญมาเลิศ	ปลัดเทศบาล	พงศ์พิพัฒน์ บุญมาเลิศ	
๕	นายदनัย ศรีถาวร	นิติกรชำนาญการพิเศษ	दनัย ศรีถาวร	
๖	นางสาวนันทิกา ถุงมณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นันทิกา ถุงมณี	
๗	นายฉัตร ชินศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ฉัตร ชินศรี	

Handwritten signature or mark.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลาประชุมและสมาชิกสภาฯ ได้มาพร้อมกันแล้วและเห็นว่าครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห่มสี้ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห่มสี้ และนายกเทศมนตรีตำบลห่มสี้เข้าห้องประชุมฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข เมื่อครบองค์ประชุมแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสี้ ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสี้ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสี้

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเชิญค่ะ

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเชิญค่ะถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไข  
ประธานสภาเทศบาลฯ เพิ่มเติมต่อไปดิฉันขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรตยกมือค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ  
- รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ชั้น  
ลงมติ) ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ

นายวิรัตน์ มะปรางค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวิรัตน์ มะปรางค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ ด้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สภาเทศบาลตำบลห่มสืได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสื  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา  
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสื สำนักงานเทศบาล  
ตำบลห่มสื เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประชุมสภา  
เทศบาลตำบลห่มสืได้มีมติกำหนดระยะเวลาการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ  
ด้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นับตั้งแต่ หลังจากปิดประชุม (ปิด  
ประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.) - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห่มสื เพื่อจัดทำรายงาน  
และเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลห่มสื ในวาระที่ ๒ การแปร  
ญัตติ สภาเทศบาลฯ ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ ไว้  
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห่มสื ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  
๒๕๖๔ แล้ว

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลตำบล  
ห่มสื ได้พิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราว  
การประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ  
๑. นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์ เป็นกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป  
ที่ดิน ๒. นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ เป็นกรรมการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน  
และ ๓. นายวิรัตน์ มะปรางค์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา  
เทศบาลฯ ได้มารอรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเวลาและสถานที่ที่สภาเทศบาลตำบล  
ห่มสืกำหนดปรากฏว่ามีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นขอแปรญัตติ  
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามที่สภาเทศบาล  
มอบหมายและประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา  
๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห่มสื โดยนายวิรัตน์ มะปรางค์ ยื่นขอ  
แปรญัตติ ในข้อที่ ๔ สรุปผลการแปรญัตติได้ ดังนี้

ข้อ.๑	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
ข้อ.๒	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข



ข้อ.๓	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
ข้อ.๔	มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	มีการแก้ไข
ข้อ.๕	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
ข้อ.๖	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข
ข้อ.๗	ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ	ไม่มีการแก้ไข

ในส่วนข้อที่ ๔ นายวิรัตน์ มะปรางค์ ยื่นขอแปรญัตติ ดังนี้

๑. ขอแปรญัตติ ตัดลดรายจ่าย ตามข้อ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ ครุภัณฑ์รถนั่งส่วนกลาง แบบ ๕ ประตุ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตัดลดรายการทั้งรายการ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมขณะนี้มืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๓ เสียง  
ที่ประชุมมีมติ

-เห็นชอบให้ตัดรายการ ในรายจ่าย ครุภัณฑ์รถนั่งส่วนกลาง แบบ ๕ ประตุ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตัดลดรายการทั้งรายการ) เห็นชอบ ๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติเป็นเอกฉันท์

๒. ขอแปรญัตติ ตัดลดรายจ่าย ตามข้อ ๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเทศกาลดนตรี หมูสีเคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมขณะนี้มืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๓ เสียง  
ที่ประชุมมีมติ

-เห็นชอบให้ตัดลดรายจ่าย ในรายจ่าย โครงการเทศกาลดนตรี หมูสี เคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๓ เสียง ไม่เห็นชอบ -เสียง งดออกเสียง - เสียง มติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเสร็จแล้วได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่างเดิม และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่างที่มีการแก้ไข คืบท่านประธานสภา เทศบาลฯ เพื่อจัดทำรายงานและเสนอคำแปรญัตติต่อ สภาเทศบาลตำบล



หมุ่สี ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหมุ่สีต่อไป  
ครับ

นายห้วย จงกลาง  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายห้วย จงกลาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
ผมขอทราบเหตุผลในการที่ตัดงบประมาณการจัดงานเคาท์ดาว์นกระตุ้น  
เศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว จาก ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท การจัดการปีใหม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมีรายได้  
หมุนเวียน ให้กับตำบลหมุ่สีเรา เช่นพ่อค้า แม่ค้า โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก  
เพื่อเป็นการค้ำจุนกำไรและความสุขให้แก่ประชาชน ที่กล่าวมา เขาเสียภาษีให้  
เทศบาลเราทุกปีก็ควรตอบแทนเขาบ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีรายได้  
หมุนเวียน ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยที่ตั้งงบประมาณ  
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อไว้ดำเนินการต่อศิลป์ สนมุดิ ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท  
หรือ ๔,๐๐๐,๐๐๐บาท ถ้าเราจ้างไม่ถึง เราก็ไม่ได้จ่าย เงินก็ไม่ต้องเบิก ก็  
ขอให้ท่านพิจารณาเพื่อความเข้าใจของประชาชนนะครับ เราเคยจัดทุกปี ชาว  
ตำบลหมุ่สีก็หวังว่าจะได้ร่วมงานปีใหม่ทุกปีขอให้ท่านพิจารณาด้วยครับ และ  
อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องรถ ๕ ประตุ เราก็อยากทราบเหตุผล รถเราเวลาขึ้นเขา เช่น  
ขึ้นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็ขึ้นทุกปีอยู่แล้ว ก็อยากทราบเหตุผลเพราะสาเหตุอะไร  
ที่ตัดครับ

นางสาวภัทรภร ลินแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องคะ

นายदनัย ศรีถาวร

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ครับ ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะกระทำเฉพาะ  
การขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี  
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้  
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายใน  
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม  
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลา  
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ  
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ  
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภา

OK

ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปนิติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปนิติด้วย

ข้อ ๖๐ ห้ามมิให้แปรรูปนิติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติไว้แต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรรูปนิติ ครบ

นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านนายกฯคะ

นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล  
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ท่านคณะกรรมการแปรรูปนิติยังไม่ได้บอกเหตุผลในการตั้งงบประมาณงานหมูสีเคาท์ดาว์น ก็อยากเชิญท่านกรรมการทั้ง ๓ ท่าน บอกเหตุผลด้วยครับ คือ การจัดงานหมูสีเคาท์ดาว์นของเทศบาลตำบลหมูสี เราจัดมา ๒ ปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรให้ชาวไทยและต่างชาติรู้จักการท่องเที่ยว ในตำบลหมูสีมากขึ้น เราได้จัดมา ๒ ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะคนตำบลใกล้เคียง ตำบลหมูสีเอง ซึ่งมีรายได้เกินครึ่ง ซึ่งเราได้ให้พ่อค้าแม่ค้า สองร้อยกว่าร้านค้ามาขายฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐทั่วโลกเองก็หารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างที่จะไม่ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการเองก็เสียภาษี ชาวบ้านเองก็เสียภาษีให้กับพวกเรา ฉะนั้นเราต้องคืนกำไรให้กับชุมชน และผู้ประกอบการ การที่เราใช้งบประมาณได้ ใช่ว่าเราได้รับโอนงบมาจากส่วนกลางอย่างเดียวแต่เราได้จากผู้ประกอบการ ชาวบ้านที่เสียภาษีให้เรา นะครับ เงินเดือนพวกท่าน มีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็มาจากภาษีประชาชนสิ่งที่จะทำให้ตำบลหมูสีมีแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลก็ต้องจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน นะครับ ผมจึงอยากทราบเหตุผลจากคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน นะครับ ช่วยชี้แจงเหตุผล ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวตำบลหมูสีเอง อำเภopakช่องทั้งอำเภอก็คาดหวังว่าปีนี้จะมีการจัดงานหมูสีเคาท์ดาว์น ซึ่งคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุด ริมผาปีนี้ได้จัดที่เรานะครับ เขาย้ายไปจัดตำบลกลางดง เศรษฐกิจบ้านเราอาจจะซบเซา ถ้าเราได้จัดงานหมูสีเคาท์ดาว์นขึ้นเราก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็อยากให้กรรมการบอกเหตุผลที่ตั้งงบประมาณ ในครั้งนี้ด้วยครับ



นายวิรัตน์ มะปรางค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ส่วนผมก็จะตอบ จริงๆ แล้ว  
วันนี้ไม่ใช่วันที่ คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกที่จะมาถาม ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่  
ในชั้นตอนแปรญัตติ ผมก็ได้บอกตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าจะมีการ  
แปรญัตติ ก็ให้ยื่นสงวนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะในวาระ  
ที่ ๒ นี้จะไม่มีการถามตอบ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ นะครับ  
พอคณะกรรมการแปรญัตติจบ ประธานสภาเทศบาลฯ ก็จะขอมติ ถ้าท่านจะ  
สอบถามก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ก่อน ๑๖.๓๐ น. แต่ท่านถามผมก็จะตอบให้ มันไม่  
อยาก การที่จะถามตามระเบียบการทำงานงบประมาณรายจ่ายฯ จะถามได้ในชั้น  
รับหลักการวาระที่ ๑ สงสัยอะไรสอบถามได้ หลังจากนั้นยังสงสัยอยู่ ก็ทำเป็น  
หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการฯ และท่านก็จะมีสิทธิ์นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไร ผมก็  
จะขอชี้แจงให้ทราบว่าเหตุผลอะไรที่จะตั้งงบประมาณหมูสีเคาท์ดาวน ก็  
เพราะใช้เงินจำนวนมากอย่างในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผมก็ได้บอกไป  
แล้วว่าใช้เงินจำนวนมาก ใช้เงินไป ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็เท่ากับใช้ไปวันละ  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ว่ามากเกินไปไหม ก็น่าจะลดลงมานะครับ เหตุผลก็มี  
แค่นี้ครับ เรื่องที่ ๒ รถประจำตำแหน่ง ผมก็เห็นว่าในสำนักงานรถก็มีเยอะ ก็  
น่าจะพอใช้ก็ชะลอไปก่อน ไม่ได้ซื้อวันนี้ ประชุมครั้งหน้าก็เอาเข้ามาได้ ไม่ใช่  
วันนี้ไม่ได้ก็จบเลยไม่ใช่ครับ ก็ต้องมีเหตุผล ท่านชี้แจงเราก็เห็นด้วยไม่ใช่ไม่  
เห็นด้วยทุกอย่าง จะมีอยู่ในเทศบัญญัติ ๒๕๖๘ จะมีรถน้ำ รถขยะ อะไร  
ต่างๆ เห็นความจำเป็นพวกผมก็ไม่ได้ตัด อย่างรถ ๔ ประตู ท่านขอมาของ  
กองช่าง ผมก็เห็นด้วยที่รถไม่มีใช้ เพราะเพิ่งประมูลไปเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  
๒๕๖๗ ก็เอาไว้ไม่ได้ตัดและงานหมูสีเคาท์ดาวน ก็มีเหตุผลเท่านี้ ขอบคุณครับ

นางสาวภัทรภร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านเลขานุการฯ ก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ  
คณะกรรมการแปรญัตติยื่นแปรญัตติ จึงต้องขอมติจากสภาฯว่าจะยืนยันตาม  
ร่างเดิม หรือตามร่างที่คณะกรรมการแปรญัตติได้แก้ไข และจะไม่มีกร  
อภิปรายในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ค่ะ เนื่องจากไม่มีผู้ใดของสงวนคำแปรญัตติไว้  
และ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) ดิฉันจะ  
ขอมติเป็นรายข้อจากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๗

ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติ เรื่องพิจารณาร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒  
ชั้นแปรญัตติ ข้อที่ ๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ  
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ  
 ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปร ญัตติ ข้อที่ ๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ  
 - เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ  
 ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปร ญัตติข้อที่ ๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ  
 - เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ  
 ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปร ญัตติ ข้อที่ ๔ ดังนี้

#### รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์รถนั่งส่วนกลาง แบบ ๕ ประตู

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม ให้คงรายจ่ายตามข้อ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ ครุภัณฑ์รถนั่งส่วนกลาง แบบ ๕ ประตู จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ  
 - เห็นชอบ ๔ เสียง (นางสร้อยฟ้า มหาศาล,นางชวนชม มั่งจิตร,นางวรรณฯ ทำสวน,นายหอยย จงกลาง)  
 - ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง (นางอรชร ศรีบุบผา,นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ,นายสันติ สุข อุตจันติก,นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์,นายวิรัตน์ มะปรางค์,นางสุรภา บุญชูรอด)  
 - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมการแปรญัตติมีการแก้ไข ดังนี้

ตัดลดรายจ่าย ตามข้อ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ ครุภัณฑ์รถนั่งส่วนกลาง แบบ ๕ ประตู จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตัดลดรายการทั้งรายการ) โปรดยกมือ ค่ะ



## มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๖ เสียง (นางอรชร ศรีบุบผา, นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ, นายสันติสุข อุดจันทิก, นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์, นายวิรัตน์ มะปรางค์, นางสุรภา บุญชูรอด)
  - ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง (นางสร้อยฟ้า มหาศาล, นางชวนชม มั่งจิตร, นางวรรณาท่าสวน, นายหอย จงกลาง)
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรภร ลินแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปดิฉันจะขอมติ รายการที่ ๒ โครงการเทศกาลดนตรี หมูสี เคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown)

รายการที่ ๒ โครงการเทศกาลดนตรี หมูสี เคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown)

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม ให้คงรายจ่ายตามข้อ ๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเทศกาลดนตรี หมูสี เคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ค่ะ

## มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๔ เสียง (นางสร้อยฟ้า มหาศาล, นางชวนชม มั่งจิตร, นางวรรณาท่าสวน, นายหอย จงกลาง)
  - ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง (นางอรชร ศรีบุบผา, นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ, นายสันติสุข อุดจันทิก, นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์, นายวิรัตน์ มะปรางค์, นางสุรภา บุญชูรอด)
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมการแปรรูปยุติมีการแก้ไข ดังนี้

ตัดลดรายจ่าย ตามข้อ ๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเทศกาลดนตรี หมูสี เคาท์ดาวน์ (Moosi Countdown) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ค่ะ

*Ohw*

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๖ เสียง (นางอรชร ศรีบุบผา, นายเดชทวีชัย พรหมพินิจ, นายสันติสุข อุดจันทิก, นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์, นายวิรัตน์ มะปรางค์, นางสุรภา บุญชูรอด)
  - ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง (นางสร้อยฟ้า มหาศาล, นางชวนชม มั่งจิตร, นางวรรณาท่าสวน, นายหอย จงกลาง)
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ข้อที่ ๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ข้อที่ ๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ข้อที่ ๗ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมขณะนั้นมืองค์ประชุมอยู่ในที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑ เสียง)

นางสาวภัทรกร สิ้นแสนสุข  
ประธานสภาเทศบาลฯ

สภาเทศบาลตำบลหมูสีก็ได้มีมติครบตามจำนวนข้อตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติในวาระที่สาม ซึ่งไม่มีการอภิปรายและขอมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบแล้วในวาระที่ ๒ ถ้าสมาชิกเห็นชอบแล้วจะต้องพักการประชุมค่ะ และดิฉันขอพักการประชุม ๕ นาที และขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านกลับมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ค่ะ

## พักการประชุม

- นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข ประธาน สภาเทศบาลฯ ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อ ค่ะ
- นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
- นายदनัย ศรีถาวร เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะตกลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ครับ
- นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)  
ต่อไปดิฉันจะขอมติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) จะไม่มีการอภิปรายจะเป็นการลงมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมขณะนั้นม็องค์ประชุมอยู่ที่ประชุม ๑๑ เสียง ที่ประชุมมีมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ ๑เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
- นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจงในวาระอื่น ๆ อีกไหมคะ เชิญค่ะ
- นางสาวภัทรร สิ้นแสนสุข ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจงในวาระอื่น ๆ อีกไหมคะถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะชี้แจงในวาระอื่น ๆ เราก็ได้ ประชุมกันมาครบทุกวาระแล้วนะคะ วาระที่ ๑,๒,๓,๔, แล้วนะคะ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งต่อไปก็หวังว่าคงจะมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเหมือนเช่นเคย ค่ะ



- ปิดการประชุม ๑๑.๑๕ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายदनัย ศรีถาวร)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหมูสี

(ลงชื่อ)

(นายเดชวิชัย พรหมพินิจ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี

กรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ญาติปราโมทย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ มะปรางค์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

สภาเทศบาลตำบลหมูสี ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้วเมื่อวันที่

24 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทรภร สิ้นแสนสุข)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี